

Số: /TB-SNNPTNT

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hồ Trọng Phương tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai Kế hoạch năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 31/01/2024, tại Phòng họp A, Hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai Kế hoạch năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền dự và chỉ đạo Hội nghị, Giám đốc Sở Hồ Trọng Phương - Chủ trì Hội nghị, cùng với sự tham dự của các Phó Giám đốc Sở, Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.

Sau khi xem Phóng sự tổng kết công tác năm 2023, triển khai Kế hoạch năm 2024 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi; ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền, ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất những nội dung, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Năm 2023, ngành Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt ở mức cao so với năm 2022. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 18.848 tỷ đồng, trong đó, nông nghiệp 9.446 tỷ đồng, lâm nghiệp 2.147 tỷ đồng, thủy sản 7.256 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm, đạt 100,8%; tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác trên 845 ha. Giá trị cây trồng sau chuyển đổi cao hơn so với trồng lúa bình quân từ 10 - 20 triệu đồng/ha. Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện 105 cánh đồng lớn đạt giá trị sau thu hoạch trên 100 triệu đồng/ha/năm; 32 cánh đồng sản xuất rau an toàn với tổng diện tích 338 ha, doanh thu bình quân đạt từ 100 - 283 triệu đồng/ha/năm; góp phần nâng giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đất canh tác các loại cây trồng năm 2023 đạt 104 triệu đồng.

Hoạt động chăn nuôi đã có những bước chuyển đổi mạnh mẽ từ số lượng sang chất lượng, từ nông hộ quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại, trang trại,

chăn nuôi theo hình thức công nghiệp quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.

Cùng với các sở, ban ngành và địa phương, ngành Nông nghiệp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 2.944 tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 99,25%; 93,87% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã được cấp Giấy phép khai thác thủy sản. Không còn tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 273.000 tấn, tăng 4.772 tấn so với năm 2022.

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng, tỷ lệ che phủ rừng cuối năm đạt 51,8%.

Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt trong năm qua, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã để lại nhiều dấu ấn, nhất là công tác xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm OCOP gần hơn với người tiêu dùng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 190 sản phẩm đạt OCOP 3- 4 sao, trong đó có 17 sản phẩm đạt 4 sao và 173 sản phẩm đạt 3 sao.

Công tác lãnh đạo, điều hành có nhiều đổi mới; tổ chức họp giao ban, họp trực báo định kỳ đúng quy định nhằm chỉ đạo, định hướng, tháo gỡ kịp thời những tồn tại, vướng mắc của các phòng, cơ quan, đơn vị. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ và chất lượng. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết 11.639 hồ sơ, trong đó: tiếp nhận trực tiếp và dịch vụ bưu chính công ích 3.302 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến: 8.199 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 138 hồ sơ. Đã giải quyết 11.510 hồ sơ (trước hạn 11.510 hồ sơ, trễ hạn 0 hồ sơ). Kết quả xếp hạng cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng thứ 5/20 Sở, ban ngành của tỉnh, tăng 4 bậc so với năm 2022.

2. Một số tồn tại, hạn chế

Ngay từ đầu năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xác định nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giám đốc Sở thường xuyên tổ chức họp trực báo về tình hình giải ngân vốn hàng tháng, quý, 6 tháng và đột xuất kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đôn đốc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công (kể cả 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia). Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của tỉnh. Sản xuất nông nghiệp vẫn thiếu ổn định, bền vững do thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh và giá cả thị trường. Phần lớn nông sản bán ra trên thị trường chủ yếu ở dạng thô, chưa qua chế biến nên giá trị gia tăng thấp.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại Hội nghị với mong muốn ngành Nông nghiệp trong thời gian tới cần thực hiện

đạt nhiều kết quả, có nhiều khởi sắc hơn, có những sản phẩm nông nghiệp cụ thể. Phải thay đổi tư duy, nhận thức mới về sản xuất nông nghiệp; lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người nông dân trực tiếp sản xuất; phải làm sao để người dân hiểu, người dân đồng thuận, người dân hưởng ứng tham gia. Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo và triển khai thực hiện tạo nên sức mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể:

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ; trong quá trình tham mưu Lãnh đạo Sở xử lý công việc phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, theo đúng quy chế làm việc của Sở; xem xét kỹ về thẩm quyền giải quyết, về tính pháp lý, tính thực tiễn.

2. Bám sát nội dung Chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh để triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 tại các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo nội dung tham mưu phải đạt yêu cầu về chất lượng, thời gian. Tiếp tục thực hiện và tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm của Trung ương, Bộ ngành, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị.

3. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi.... Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng chuyên sâu, bền vững; nâng cao giá trị gia tăng gắn với chuỗi giá trị các ngành hàng nông nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất Sở giải ngân vốn đầu tư công ; đặc biệt là nguồn vốn Trung ương hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế; hỗ trợ các địa phương giải ngân vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Phấn đấu đảm bảo trong năm 2024 đạt tỷ lệ giải ngân 100% theo kế hoạch vốn đã được giao.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Phát triển thủy sản bền vững, hiện đại tàu cá và nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ; tập trung và kêu gọi đầu tư nuôi trồng các loại thủy sản có lợi thế của tỉnh, có tính cạnh tranh cao. Thu hút đầu tư các cơ sở bảo quản, chế biến thủy sản với quy mô công nghiệp.

6. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, bền vững. Triển khai công tác rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động ở nông thôn; chuyển dịch lao động nông thôn sang lĩnh vực công nghiệp và các ngành dịch vụ khác. Thực hiện hoàn thành tiêu chí thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

7. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc thay đổi phương thức tổ chức sản xuất, thu hoạch nông, lâm, thủy sản; trong đó, lưu ý việc tăng cường liên kết giữa các hộ nông dân trong sản xuất như việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác,... để đảm bảo thuận lợi cho người nông dân trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thay đổi sản xuất theo hướng bền vững. Hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình phát triển các sản phẩm nông, lâm, thủy sản theo hướng mô hình chuỗi nông sản an toàn; đạt tiêu chuẩn GAP, hữu cơ, GMP, HACCP, ISO...; phải truy xuất được nguồn gốc xuất xứ để nâng cao giá trị nông, lâm, thủy sản của người dân. Đẩy mạnh thực hiện dồn điền đổi thửa kết hợp với xây dựng cánh đồng lớn. Xúc tiến, kêu gọi đầu tư sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; phát triển sản phẩm chủ lực, đặc trưng, có thế mạnh.

8. Tiếp tục chuyển đổi cây trồng, mùa vụ; đẩy mạnh phát triển trang trại, gia trại; Nâng cao chất lượng rừng, nhất là nâng cao giá trị kinh tế của rừng trồng mà trọng tâm là phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, quý, hiếm; khai thác rừng trồng hợp lý, gắn với công nghệ chế biến tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm rừng trồng.

9. Tập trung rà soát vùng tưới của các hồ chứa hiện có dung tích nước còn lại trong hồ đạt thấp để triển khai các biện pháp phòng chống hạn cho phù hợp với tình hình thực tế như: Nạo vét, khơi thông dòng chảy, bơm,... Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình nắng hạn, diện tích các vùng bị hạn, xâm nhập mặn để tập trung phòng chống hạn và xâm nhập mặn kịp thời; thường xuyên theo dõi nguồn nước trong công trình thủy lợi để quản lý và phân phối nước cho sinh hoạt và phục vụ sản xuất hiệu quả.

10. Thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh cây trồng và vật nuôi, phối hợp với địa phương phát hiện dịch sớm, nhanh chóng dập tắt không để lây lan diện rộng; kịp thời hướng dẫn vệ sinh khử trùng tiêu độc các ổ dịch.

11. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; quản lý lâm sản và bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

12. Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai; khắc phục bồi lấp, sạt lở cửa sông, cửa biển; ưu tiên nguồn lực đầu tư sửa chữa các hồ đập, kênh có nguy cơ mất an toàn và các dự án phòng chống thiên tai. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các hồ chứa nước thủy lợi kết hợp nuôi thủy sản nước ngọt.

13. Thường xuyên rà soát, đánh giá các chính sách đã ban hành để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập nhằm kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các chính sách đã ban hành thực sự đi vào cuộc sống.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT để các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc Sở biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở;
- C, PVP Sở;
- Lưu VT, VP_{tkhue}.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Tấn Cảnh